

Số: /TTBC-STTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 4 năm 2023

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH BÁO CHÍ TUẦN 14/2023
(Từ ngày 11/4/2023 đến ngày 17/4/2023)

A. TÌNH HÌNH TRONG TỈNH ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ

I. BÁO, ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG

1. Thời sự, chính trị

- Ngày 17/4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN-TC trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 14/4, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

- Ngày 14/4, UBND tỉnh và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình trao đổi hợp tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giữa hai địa phương. Tham dự, có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 14/4, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường. Đến dự có các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tỉnh ta có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 14/4, tại Tp. Nha Trang, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa TP. Hồ Chí Minh và 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Ninh Thuận). Về phía tỉnh ta, có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ngày 13/4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về

tiên độ Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức khai mạc luyện tập trước diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo luyện tập.

- Ngày 12/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT). Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương có các công trình, dự án giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia. Dự họp tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

2. Văn hóa, xã hội

- Mô hình “Mỗi đảng viên (ĐV) giúp đỡ một hộ nghèo” được Huyện ủy Bác Ái triển khai cách đây hơn 6 năm. Theo đó, 9/9 xã đồng loạt rà soát, lựa chọn các hộ có khả năng thoát nghèo để phân công cán bộ, ĐV giúp đỡ. Bằng những hình thức giúp đỡ đa dạng, nhất là tuyên truyền, vận động, ĐV trong huyện đã sát cánh cùng các hộ nghèo trên con đường vượt khó... Trong những năm qua, Huyện ủy Bác Ái không chỉ phân công mỗi ĐV giúp một hộ nghèo mà còn giao nhiệm vụ cho Đảng ủy các xã chỉ đạo các hội, đoàn thể, phòng, ban phụ trách từ 3-5 hộ nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong huyện sản xuất. Qua triển khai mô hình giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương. Nhiều hộ tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hình thành các khu dân cư kiểu mẫu. Qua triển khai mô hình đến nay nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, không chỉ thay đổi cách trồng trọt, chăn nuôi, một số hộ còn biết buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ, qua đó giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 34,8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 5%. Trong thời gian tới huyện tiếp tục nhân rộng mô hình mỗi ĐV đăng ký giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo để thực hiện nhiệm vụ chung là giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.

- Theo đánh giá, trong những năm qua, công tác PCTN-TC được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đạt được kết quả tích cực, qua đó làm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Nổi bật, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN-TC; triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả; việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cấp, ngành thực hiện nghiêm; công tác kiểm tra, giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; việc phát hiện, phối hợp xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng được chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật; các kết luận, kiến nghị của các bộ ngành Trung ương, Kiểm

toán Nhà nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn như: Việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, giám sát còn hạn chế; lực lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTM-TC từ tỉnh đến cơ sở còn mỏng; công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, tiêu cực còn chậm...

- Theo kế hoạch, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” được diễn ra từ ngày 13 đến 18/6; trong đó lễ khai mạc được tổ chức vào tối 16/6 và lễ bế mạc được tổ chức vào tối 18/6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Trong khuôn khổ Lễ hội còn có 12 hoạt động sẽ được diễn ra, gồm: Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023; lễ hội ẩm thực; chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; chương trình nghệ thuật; hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho; hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”; hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bầu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; thi giàn nho đẹp; giải đua xe đạp đường trường Ninh Thuận - Bình Thuận; giải đua ô tô - mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng; hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần thứ II năm 2023 và chương trình nghệ thuật bế mạc lễ hội.

3. Kinh tế, phát triển

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 KCN và 12 CCN, hầu hết đều đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung theo đúng hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; công tác quan trắc môi trường, xử lý chất thải rắn công nghiệp được duy trì và thực hiện thường xuyên. Về định hướng đối với các dự án trọng điểm, từ nay đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh hình thành và phát triển các dự án tập trung chủ yếu ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: Dự án cảng tổng hợp Cà Ná, với quy mô khoảng 566,93 ha, Trung tâm điện khí LNG, công suất 6000 MW; Dự án tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối, với 183,32 ha; Dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, diện tích 766 ha...

- Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2022 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã thu hút 24 dự án đầu tư của các DN TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn trên 31.500 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 45 dự án đầu tư của DN TP. Hồ Chí Minh vào tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng. Các DN TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư tương đối toàn diện trên các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận như: Năng lượng tái tạo, cảng biển, công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ... Qua đó, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Ninh Thuận chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng nhanh, tạo được diện mạo mới, sức bật mới, góp phần biến các khó khăn, thách thức trở thành

động lực phát triển. Đến cuối năm 2022, quy mô nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 76,8 triệu đồng, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước.

- Theo Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh (đơn vị chủ đầu tư), tính đến nay, có 3 gói thầu xây lắp trong giai đoạn 1, chiếm 30% tổng mức đầu tư của dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng gồm: Khu tái định cư Phan Đăng Lưu - Hẻm 150 đường 21 Tháng 8; nhà vệ sinh công cộng và trường học; tuyến kênh Chà Là, kênh TH5, kênh Nhị Phước đoạn NP3, NT4. Còn lại hạng mục xây dựng mới kênh Đông Nam và đoạn kênh Tấn Tài trong Khu đô thị Đông Nam, tuyến cống chung cấp 2, có tổng khối lượng hoàn thành trên 52%. Đối với giai đoạn 2, chiếm 70% tổng mức đầu tư của dự án, chủ đầu tư đang tập trung triển khai nhiều mũi thi công các hạng mục cải tạo, xây dựng mới các kênh Tấn Tài; tuyến kênh Chà Là đoạn CL4, CL5, CL6 và kênh Nhị Phước NP1, NP2. Xây dựng hồ điều hòa trung tâm, hồ Đông Hải, tuyến cống thoát nước; nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải Phan Rang, mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Thúc Kháng... Đến nay, đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho 1.468/1.584 hộ, đạt 93%, các vấn đề khiếu nại liên quan về đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) đều được giải quyết đảm bảo.

II. BÁO TRUNG ƯƠNG VÀ NGOÀI TỈNH

1. Thông tin báo chí phản ánh về Lễ hội Nho và Vang

- **Eltimes.vn ngày 16/4: Ninh Thuận sẵn sàng cho lễ hội Nho – Vang năm 2023.** Sáng 14/4, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo, thông tin về một số nội dung liên quan đến việc tỉnh sẽ tổ chức lễ hội Nho – Vang năm 2023; đồng thời đón Bằng công nhận Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tại buổi họp, Ban Tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội Nho – Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh, được tổ chức 2 năm/1 lần, nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, người tiêu dùng với các sản phẩm chế biến từ nho. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

- **Truyền hình quốc hội ngày 16/4: Ninh Thuận: Nông dân tất bật chuẩn bị vườn nho cho lễ hội Nho và Vang.** UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023. Hiện tại, các nhà vườn, người nông dân đang tất bật chuẩn bị để có những vườn nho có hình dáng đẹp và chất lượng ngon, ngọt cho đợt lễ hội này. Theo kế hoạch, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 18/6 với nhiều hoạt động như: Hội thảo phát triển cây nho và sản phẩm từ nho tập trung nội dung phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nho và vấn đề đầu ra cho các sản phẩm, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thương hiệu, chất lượng nho

- **Thương hiệu & Pháp luật ngày 16/4: Ninh Thuận sẵn sàng cho lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023.** Lễ hội Nho và Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ được kết hợp với sự kiện đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” được diễn ra từ ngày 13/6/2023 đến ngày 18/6/2023; trong đó lễ khai mạc sự kiện này được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 16/6/2023 và lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 18/6/2022 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- **Nhà báo công luận ngày 16/4: Ninh Thuận công bố chương trình Lễ hội nho và vang năm 2023.** Lễ hội nho và vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm một lần, nhằm mục đích tôn vinh giá trị cây nho mang lại, góp phần xây dựng thương hiệu độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc. Hiện tại, Ninh Thuận được xem là "thủ phủ" nho của cả nước, với diện tích trên 1.000ha. Ngoài ra, ngày 29/11/2022 vừa qua, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Việc tổ chức đón nhận Bằng công nhận của UNESCO sẽ tạo sự lan tỏa đến nhân dân, du khách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm”.

- **Vanhienplus.vn, Tin tức TTXVN, Dân tộc và Miền núi ngày 16/4: Ninh Thuận công bố chương trình Lễ hội nho và vang năm 2023.** Ngoài các hoạt động nêu trên, tại các huyện, thành phố trong tỉnh cũng diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thú vị như: Lễ hội trái cây Ninh Sơn; Ngày hội Văn hóa Raglai; khám phá cảnh quan dọc tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận. Lễ hội nho và vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm một lần, nhằm mục đích tôn vinh giá trị cây nho mang lại, góp phần xây dựng thương hiệu độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc. Hiện tại, Ninh Thuận được xem là “thủ phủ” nho của cả nước, với diện tích trên 1.000ha. Ngoài ra, ngày 29/11/2022 vừa qua, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Việc tổ chức đón nhận Bằng công nhận của UNESCO sẽ tạo sự lan tỏa đến nhân dân, du khách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm”.

- **Thông tin kết nối cộng đồng - VIETBAO.VN ngày 16/4: Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận sẽ diễn ra vào tháng 6.** Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 với chủ đề “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế từ cây nho, tạo cơ hội giao thương, du lịch, thể hiện khát vọng vươn lên của người dân vùng đất đầy

nắng và gió. Theo kế hoạch, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13-18/6. Chương trình khai mạc với chủ đề “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt” sẽ diễn ra tại Quảng trường 16 tháng 4 vào tối 16/6. Dịp này, địa phương cũng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

- **Văn hóa ngày 15/4: Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận 2023: Phát huy giá trị văn hóa, thu hút khách du lịch.** Theo đó, Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” diễn ra từ ngày 13-18.6 với chủ đề “Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”. Trong đó lễ khai mạc sự kiện này được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 16.6 và lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 18.6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong thời gian tổ chức Lễ hội sẽ diễn ra chuỗi 13 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, đặc sắc, mới lạ, mang thể mạnh đặc trưng, khác biệt của tỉnh, gồm: Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023; Lễ hội Âm thực; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; ...

- **VTV.vn ngày 15/4: Toàn cảnh 24h Tối: Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận.** Trong đó lễ khai mạc sự kiện này được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 16.6 và lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 18.6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong thời gian tổ chức Lễ hội sẽ diễn ra chuỗi 13 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, đặc sắc, mới lạ, mang thể mạnh đặc trưng, khác biệt của tỉnh, gồm: Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023; Lễ hội Âm thực; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; (xem thêm theo link: <https://vtv.vn/video/toan-can-24h-614529.htm>)

- **Nông nghiệp Việt Nam ngày 15/4: Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận: Tôn vinh giá trị cây nho.** Ngày 14/4, tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở NN-PTNT Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Theo đó, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận và Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” diễn ra từ ngày 13-18/6/2023 với chủ đề “Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”.

- **Tạp chí điện tử Thương hiệu & Sản phẩm ngày 15/4: Lễ hội nho vang Ninh Thuận sẽ tổ chức 'thi hoa hậu' cho những vườn nho đẹp nhất.** Ngày 14-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023, đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gổm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Lễ hội Nho - Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh, được tổ chức 2 năm/1 lần, nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, người tiêu dùng với các sản phẩm chế biến từ nho. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

- **Cafebiz.vn ngày 15/4: Ninh Thuận tổ chức lễ hội nho và vang lớn nhất từ trước đến nay.** Với chủ đề Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt, lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 diễn ra từ ngày 13-6 đến 18-6, với chuỗi 17 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc trưng, nổi bật là Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023, đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gổm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp"; Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho; Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị "Nghệ thuật làm gổm của người Chăm"; Hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gổm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; Hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; Thi giã nho đẹp...

- **Dân việt ngày 15, 16/4: Những giá trị độc đáo, khác biệt của miền nắng gió sẽ được trình diễn ở Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023.** Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 gắn liền với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, mới lạ, mang đặc trưng riêng và độc đáo của miền nắng gió Ninh Thuận. Dịp này, Ninh Thuận cũng long trọng đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể đối với nghệ thuật làm gổm của người Chăm. heo đó, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ được tổ chức từ 13 - 18/6 sắp tới với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt" gồm chuỗi 12 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, mới lạ, mang đặc trưng riêng của miền nắng gió.

- **VTV.vn ngày 14/4: Nhịp đập Việt Nam: Mùa Nho ở Ninh Thuận.** Phủ xanh miền đất đầy nắng và gió ở Ninh Thuận là những vườn nho nức tiếng của tỉnh Ninh Thuận. với trên 1300 ha diện tích trồng nơi đây là vựa nho lớn nhất cả nước. Nho Ninh Thuận rất đa dạng với nhiều giống như: nho đỏ, nho xanh, nho móng tay, nho kẹo,...(xem thêm theo link: <https://vtv.vn/video/nhip-dap-viet-nam-mua-nho-o-ninh-thuan-614397.htm>).

- **Thông tấn xã Việt Nam ngày 14/4: Ninh Thuận sẵn sàng cho lễ hội Nho - Vang năm 2023.** Sáng 14/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo, thông tin về một số nội dung liên quan đến việc tỉnh sẽ tổ chức lễ hội Nho - Vang năm 2023; đồng thời đón Bằng công nhận Nghệ thuật làm gổm của người Chăm được UNESCO ghi vào Danh

sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tại buổi họp, Ban Tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội Nho - Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh, được tổ chức 2 năm/1 lần, nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, người tiêu dùng với các sản phẩm chế biến từ nho. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và triển vọng phát triển bền vững, thu hút các thành phần kinh tế trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

- VOV.vn, VOV1.vn ngày 14/4: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023. Trong thời gian tổ chức lễ hội sẽ có chuỗi 12 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Hội chợ công thương Khu vực Nam Trung bộ -Ninh Thuận, hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho, hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị gốm, đua xe đạp đường trường Ninh Thuận - Bình Thuận, đua xe ô tô - mô tô địa hình trên cát...Ninh Thuận hiện có 1.060ha nho với sản lượng 265.000 tấn/năm. Trong dịp diễn ra lễ hội, ngành nông nghiệp chọn hơn 22ha nho của các sở sản xuất tại các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và Ninh Sơn để du khách đến tham quan. Đồng thời, nhiều cơ sở chế biến sản phẩm từ nho, trong đó có rượu vang cũng giới thiệu quy trình chế biến trong dịp này.

- Thanh niên ngày 14/4: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023. Ông Nguyễn Trí Long, Phó giám đốc Sở TT-TT Ninh Thuận, cho biết đây là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận đến với du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ 16 - 18.6), trong đó lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 16.6 và lễ bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 18.6 tại Quảng trường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

- Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 14/4: Ninh Thuận tổ chức lễ hội nho, thi giàn nho đẹp 2023. Ngày 14-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023, đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, lễ hội nho và vang Ninh Thuận là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, cảnh quan thiên nhiên, các sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh này. Đồng thời, lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng nho, người sản xuất, người tiêu dùng với các sản phẩm chế biến từ nho.

- Người Lao động ngày 14/4: Ninh Thuận tổ chức lễ hội nho và vang lớn nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Trí Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, cho biết Lễ hội nho và vang là lễ hội truyền thống

của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm/lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu nho Ninh Thuận độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có lồng ghép hoạt động đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gôm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp".

- **Sài Gòn giải phóng ngày 14/4: Công bố chương trình Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023.** Trong thời gian tổ chức lễ hội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi, đặc sắc, mới lạ, mang thể mạnh đặc trưng, khác biệt của tỉnh với 12 hoạt động cấp tỉnh, gồm: Lễ hội Âm thực; Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho; Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gôm của người Chăm”; hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gôm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; cuộc thi giàn nho đẹp...

- **Công an Nhân dân ngày 14/4: Hấp dẫn Lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2023.** Ngày 14/4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023, đồng thời đón nhận bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gôm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Từ sự kiện này, Ninh Thuận có thêm cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển gắn với văn hóa, du lịch và những triển vọng phát triển bền vững; thu hút đầu tư từ các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Kinh tế phát triển

- **Pháp luật Tp Hồ Chí Minh ngày 16/4: 2 doanh nghiệp lớn hợp tác đầu tư, khai thác cảng Cà Ná.** Theo nội dung ký kết, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty Trung Nam sẽ phối hợp, kết nối hệ thống cảng biển, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, nguồn hàng hóa để tận dụng lợi thế giữa hai bên. Qua đó, đẩy mạnh kết nối này hình thành, phát triển chuỗi vận chuyển, logistics hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu từ các dự án năng lượng và các dự án đầu tư xây dựng, bất động sản của Tập đoàn Trung Nam đến các khu cảng thuộc hệ thống cảng của cảng Sài Gòn. Đồng thời, kết nối hàng hóa đường bộ và đường thủy giữa cảng Sài Gòn và cảng Cà Ná. Đây cũng là một trong những nội dung của chương trình hợp tác phát triển giữa TP.HCM và Ninh Thuận vừa được ký kết

- **VTV.vn, Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, Người lao động, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn giải phóng ngày 15/4: TP.HCM và Ninh Thuận hợp tác trên 5 lĩnh vực.** Chiều 14-4, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng với đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình trao đổi hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương. Ông Phan Văn Mãi cho rằng việc các DN TP.HCM đến hợp tác với các DN ở Ninh Thuận và các địa phương khác sẽ mở ra thị trường và không gian phát triển cho chính mình. TP.HCM không xem việc hợp tác là đi giúp đỡ các địa phương. Chủ tịch

UBND TP.HCM nhắc lại các chương trình hợp tác đều dựa trên nguyên tắc: Thực tiễn và bình đẳng. TP.HCM và Ninh Thuận triển khai chương trình ít nhất đến năm 2025.

- **Thông tấn xã Việt Nam, Người đưa tin, Người lao động, Vietnamplus.vn, Kinh tế & Đô thị, Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Tạp chí Du lịch Tp Hồ Chí Minh, Báo xây dựng, Kinh tế Sài Gòn ngày 15/4: Kết nối giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.** Chiều 14/4, tại thành phố Nha Trang, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên và Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với sự tham gia của 200 đại biểu là các nhà cung ứng, doanh nghiệp bán hàng và cơ quan quản lý nhà nước các địa phương. Đại biểu tỉnh Ninh Thuận cho rằng, hỗ trợ phát triển giao thương buôn bán, hậu cần logistics ở các tỉnh Nam Trung Bộ hiện nay là rất yếu, nhất là tuyến đường sắt chưa phải là trung tâm vận chuyển hàng hóa. Các mặt hàng nông sản cần thời gian vận chuyển nhanh, chưa có các kho vận bảo quản thực phẩm tươi sống lâu, tươi. Một số siêu thị cần quan tâm kết nối để cùng lưu kho, chuẩn mã tem dán trên cùng một sản phẩm.

- **Người lao động, Người đô thị ngày 15/4: Tập đoàn Thụy Sĩ muốn tham gia dự án trùng tu tuyến đường sắt răng cưa của Đà Lạt.** Việc xây dựng lại tuyến đường sắt Đà Lạt cần có những toa tàu giá đỡ và bánh răng mới mà Tập đoàn Stadler (Thụy Sĩ) đang là công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này. Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt dài khoảng 83,5 km nối TP Đà Lạt (Lâm Đồng) với TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Sau khi được trùng tu, tuyến dự kiến có 16 ga và trạm khách, khổ rộng 1.000 mm, tốc độ thiết kế 30-60 km/giờ, sử dụng đầu máy diesel và toa xe tải trọng nhẹ.

- **Báo Dân Việt ngày 15/4: Trồng bắp kiểu này, nông dân Ninh Thuận chắc ăn, tới kỳ ra bắp trái mà bán thôi.** Nhờ liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất bắp giống (ngô) nên nhiều nông dân ở Ninh Thuận không còn lo lắng với điệp khúc "được mùa mất giá". Sản phẩm ngô được doanh nghiệp thu mua giá cao, ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao cho nông dân. Một ngày trung tuần tháng 4, PV Dân Việt theo chân ông Lê Phúc Hoa, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Phước An ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) để được mục sở thị cánh đồng trồng bắp giống lớn nhất tỉnh Ninh Thuận.

- **Báo Dân Việt ngày 15/4: Hội Nông dân Ninh Thuận và VNPT Ninh Thuận ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028.** Dự và chủ trì Lễ ký kết có ông Nguyễn Đăng Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, bà Đinh Thị Bích Thuận - Giám đốc viễn thông Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) cùng cán bộ hội viên hội nông dân và nhân viên VNPT Ninh Thuận. Tập trung 5 nội dung hợp tác chuyển đổi số. Theo đó, Hội Nông dân và VNPT Ninh Thuận sẽ tập trung xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Hội và Hội Nông dân các cấp.

- **Quốc hội TV, Báo Đại biểu nhân dân ngày 13/4: Thẩm tra sơ bộ dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.** Ngày 13.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm tra sơ bộ dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Hội nghị. Dự án có tổng diện tích chiếm dụng sơ bộ khoảng 128,96 ha, trong đó, đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng là 75,58ha; tổng chiều dài 56,9 km, địa điểm đầu giao với Quốc lộ 27C tại km16+900 thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Điểm cuối tại ranh giới tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên đường tỉnh ĐT.656/Km55+900 vào địa phận xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.929,88 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

- **Thanh tra ngày 13/4: Ninh Thuận: Quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.** Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền, trong tháng 4/2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ hoàn tất việc rà soát, thống kê toàn số lượng và đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, chứng nhận an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện cập nhật thông tin đăng ký, đăng kiểm, cấp phép cho tàu cá của tỉnh vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase)... Từ tháng 5/2023 trở đi, Ninh Thuận sẽ thực hiện mở đợt cao điểm chiến dịch thông tin truyền thông về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

- **Báo Dân Việt ngày 13/4: Dê, cừu ở Ninh Thuận rớt giá, hể nghĩ đến là nông dân héo lòng xót ruột.** Ngày 12/4, trao đổi với Dân Việt về giá dê - cừu bị rớt giá, một vị lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết, dê cừu là một trong những sản phẩm đặc thù, là thế mạnh của địa phương. Do đó, để giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn, sở đã động viên người chăn nuôi tiếp tục cơ cấu đàn dê, cừu theo hướng cải tạo giống và tiết kiệm chi phí để phù hợp với điều kiện và tình hình hiện nay. Cũng theo vị lãnh đạo này, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng trang trại gắn với quy hoạch đồng cỏ, theo các chương trình, dự án, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- **Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 12/4: 3 giải pháp để Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo.** Tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai ba giải pháp về tăng cường lưới điện, cơ chế chính sách và nguồn nhân lực, tài chính để thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, đảm bảo chất lượng điện, độ tin cậy cung cấp điện ngày một nâng cao và phù hợp với quy hoạch tổng thể về năng lượng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn các nhà đầu tư trong vấn đề dùng chung hạ tầng truyền tải điện đảm bảo mỹ quan, tiết kiệm đất đai, chi phí đầu tư. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực

hiện xã hội hóa trong đầu tư, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia.

- **Báo Thanh niên ngày 12/4: Giống táo bom chính thức được phép phát triển sản xuất tại Ninh Thuận.** Qua 7 năm tuyển chọn và trồng thử nghiệm, giống táo mới TN05 (tên thường gọi táo bom) chính thức được phép phát triển sản xuất tại Ninh Thuận. Ngày 12.4, TS Phan Công Kiên, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hồ (Ninh Thuận) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Hà Nội hoàn thành thủ tục tự công bố lưu hành giống táo mới TN05 theo hướng dẫn tại Nghị định số 94/2019-NĐ-CP của Chính phủ và chính thức được phép phát triển sản xuất tại Ninh Thuận.

- **Vietnamplus.vn, Báo Nhân dân, Người đưa tin, Kinh tế & Đô thị, Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 12/4: Quảng Ninh trở lại dẫn đầu về hiệu quả quản trị và hành chính công.** Khi xét điểm PAPI tổng hợp trên cả 8 chỉ số, tỉnh Quảng Ninh đã trở lại dẫn đầu xếp hạng PAPI 2022 với tổng điểm 487,876, trước đó Quảng Ninh cũng đã từng có số điểm cao nhất vào năm 2020. Quảng Ninh cũng là tỉnh đứng đầu cả nước năm 2022 trong 4/8 chỉ số gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định với người dân; trách nhiệm giải trình với người dân; thủ tục hành chính công và quản trị điện tử. Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng PAPI 2022 tổng hợp là tỉnh Bình Dương với 47,448 điểm, tiếp theo là Thanh Hóa với 46,015 điểm và Ninh Thuận là 46 điểm. Tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi Hà Nội với 43,9 điểm nằm trong nhóm có chỉ số tổng hợp PAPI 2022 cao thì Thành phố Hồ Chí Minh lại ở nhóm trung bình thấp với 41,02 điểm.

- **Báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, Báo Khánh Hòa online ngày 12/4: Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khảo sát Dự án Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng.** Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự án cần chuyển mục đích sử dụng hơn 50ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nên thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Dự án nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng... Dự án có điểm đầu là Quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Sông Cầu (Khánh Vĩnh); điểm cuối tại xã Phước Bình (huyện Bắc Ái, Ninh Thuận).

- **Báo Dân Việt ngày 11/4: 6 chỉ tiêu cơ bản phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Ninh Thuận.** Sáng 11/4, thông tin Dân Việt cho biết, ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) năm 2023. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng giá trị ngành nông nghiệp năm 2023 đạt 4-5%/năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đạt 30-40%/năm. Nâng tổng diện tích sản xuất nông

nghiệp ứng dụng CNC đạt 500 ha với giá trị sản xuất đạt 700 triệu đồng/ha. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ ưu tiên thu hút doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, hướng đến hỗ trợ hình thành từ 1-2 doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC.

- **Bnews.vn ngày 11/4: Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Xử lý kịp thời vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.** Tỉnh Ninh Thuận đang triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu thuyền khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Để ngăn chặn có hiệu quả, tránh tình trạng ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động vươn khơi đánh bắt cũng như tàu cá xuất, nhập bến bốc dỡ thủy sản để truy xuất nguồn gốc khai thác theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua đó để ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

- **Tri thức & Cuộc sống, Đầu tư & Chứng khoán, Đại Đoàn kết ngày 11/4: Quảng Ninh 6 năm liên tiếp đứng đầu PCI.** Sáng ngày 11/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Thay vì xếp hạng 63 tỉnh thành, PCI năm 2022 chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số PCI tốt nhất. Theo bảng xếp hạng, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu với 72,95 điểm trên thang điểm 100. Điểm số năm nay của Quảng Ninh thấp hơn nhưng không đáng kể so với con số 73,02 điểm của năm ngoái. Đáng chú ý, PCI 2022 không ghi nhận Hà Nội và TP HCM trong top 10. Hà Nội đứng thứ 20 còn TP HCM đứng thứ 27 trong danh sách 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022. Trong PCI 2021, Hà Nội đứng thứ 10 và TP HCM ở vị trí 14/63. Địa phương đứng trong top 30 của Bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2022 là Ninh Thuận với 65,43 điểm.

3. Văn hóa, xã hội

- **Truyền hình Quốc hội ngày 17/4: Ninh Thuận: Bà con dân tộc Chăm biến vùng đất cát thành thũ phủ ‘rau vua’.** Từ miền cát trắng khô cằn, bà con dân tộc Chăm ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã phát triển HTX trồng măng tây xanh, được ví như “rau vua”, giúp nhiều bà con có đời sống khá hơn. Biến vùng cát trắng, khó khăn để vươn lên cho thấy sự cần cù, chịu khó của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Giờ đây, trên khắp cánh đồng làng Thành Tín đã phủ kín một màu xanh, thể hiện ước mơ đã hóa thành hiện thực của bao thế hệ người Chăm làng Thành Tín khát khao vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

- **Báo Công Thương ngày 17/4: Ninh Thuận ra quân “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023.** Ninh Thuận tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là các mặt hàng thực phẩm trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023. Ngày 17/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận

thông báo đã ban hành Kế hoạch về thực hiện “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 được triển khai thực hiện từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023. Trong thời gian này, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- **Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 17/4: Báo Ninh Thuận Tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của Báo Đảng trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.** Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Báo Đảng địa phương cần tổ chức quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Đảng, triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- **Báo TP Hồ Chí Minh ngày 17/4: Điều tra vụ nữ sinh bị đánh, quay clip ở Ninh Thuận.** Lãnh đạo TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã giao Công an xác minh việc một nữ sinh lớp 9 bị nhóm học sinh đánh sau giờ học. Ngày 17-4, lãnh đạo TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết Công an TP đang điều tra vụ một nữ sinh Trường THCS Trần Phú bị đánh. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ PV báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo TP Phan Rang – Tháp Chàm đã giao Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm làm rõ vụ việc nữ sinh bị đánh, quay clip.

- **Tri thức và Cuộc sống ngày 17/4: Tập đoàn Thụy Sĩ muốn tham gia dự án đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt.** Tập đoàn Stadler ở Thụy Sĩ bày tỏ mong muốn đường tham gia vào dự án đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, nối Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) với Đà Lạt (Lâm Đồng). UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Giao thông vận tải làm đầu mối liên hệ với Vụ Tổng hợp Kinh tế - Bộ Ngoại giao để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến dự án trùng tu đường sắt Đà Lạt (tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt).

- **Người Lao động ngày 17/4: Nguyễn Thắng đoạt Áo cam tại Đường cờ Tổ quốc ở Ninh Thuận.** Tay đua trẻ Nguyễn Thắng (TP HCM Vinama) đã "xé" chiếc Áo cam - Áo dành cho VĐV nội ấn tượng - tại đường cờ Ninh Thuận, vừa được báo Người Lao Động khánh thành ngày 7-4, trong chặng đua

thứ 14 từ TP Nha Trang đi Ninh Thuận vào sáng 17-4. Ngày 17-4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 "Non Sông Liên Một Dải – Niềm Tin Chiến Thắng" HTV – Tôn Đông Á diễn ra chặng đua 14 từ TP Nha Trang đi TP Phan Rang – Tháp Chàm dài 120 km.

- **Báo Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 17/4: Giúp ngư dân khắc phục sự cố trên biển.** Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đơn vị vừa khắc phục thành công sự cố hỏng máy trên biển cho 2 tàu cá NT 90488 TS (tỉnh Ninh Thuận) và BTh 96746 TS (tỉnh Bình Thuận). Trước đó, sáng 14/4, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Trường Sa khoảng 120 hải lý về phía Tây Nam, tàu cá NT 90488 TS bị hỏng trục chân vịt và hệ thống bơm hút khô. Thuyền trưởng tàu cá đã cơ động đến Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129) nhờ hỗ trợ. Sau hơn 1 ngày tích cực sửa chữa, sự cố của tàu cá NT 90488 TS đã được khắc phục thành công và tiếp tục quay lại hải trình đánh bắt hải sản tối 15/4.

- **VOV.vn ngày 16/4: Ninh Thuận chấn chỉnh việc lấn chiếm, sử dụng đất rừng ven biển.** Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký kết luận thanh tra và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc quản lý đất đai, dẫn đến việc lấn chiếm, sang nhượng, tách thửa để phân lô bán nền gây bức xúc trong dư luận tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Theo kết luận thanh tra số 735 của UBND tỉnh Ninh Thuận thì trong thời gian dài đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Cụ thể, có 3 khu vực vi phạm lấn chiếm gồm: Khu vực 52 ha và 22 ha liền kề, khu vực bãi Đá Trứng và khu vực dọc 2 bên tuyến đường ven biển (đoạn qua xã Phước Dinh), nhằm sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là chính. Thực tế, tại các khu vực lấn chiếm, sử dụng đất rừng ven biển ở xã Phước Dinh, ngoài nuôi trồng thủy sản còn có trường hợp làm du lịch. Riêng dự án khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên (tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh) chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hiện phía chủ đầu tư dự án vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

- **Báo Dân Việt ngày 16/4: Người Raglai Ninh Thuận đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ ăn mừng lúa mới.** Chiều 15/4, đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã từng bừng tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ ăn mừng đầu lúa mới. Lễ ăn mừng đầu lúa mới chứa đựng nhiều giá trị về nhân sinh quan và thế giới quan của tộc người Raglai. Qua đó phản ánh rõ nét đời sống kinh tế, văn hóa của người Raglai thông qua văn hóa ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên; giữa người sống với người đã khuất và với thế giới thần linh.

- **Bảo vệ công lý ngày 16/4: Cùm thi đua số VII Tòa án nhân dân: Hướng đến là lá cờ đầu trong công tác thi đua.** Trong 6 tháng đầu năm 2023,

7 đơn vị TAND hai cấp thuộc Cụm thi đua số VII nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đạt trên 54% kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Vì công lý”. Cụm thi đua số VII được TANDTC thành lập gồm 7 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận. Năm 2023, TAND tỉnh Khánh Hòa phân công làm trưởng cụm và TAND tỉnh Phú Yên làm phó cụm thi đua.

- **Vietnamplus.vn, Quân đội nhân dân ngày 16/4: Giúp ngư dân sửa tàu cá bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa.** Trước đó, sáng 14/4, tàu cá NT-90488 TS do ông Nguyễn Văn Chiên, thường trú tại Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) làm thuyền trưởng cùng 4 lao động hành nghề câu đang đánh bắt hải sản cách Tây Nam đảo Trường Sa (thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa) 120 hải lý thì bị hỏng máy. Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục nhưng không thành công, thuyền trưởng đã liên hệ và cập cảng Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) nhờ hỗ trợ.

- **Kinh tế & Đô thị ngày 16/4: Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sản xuất nông nghiệp cho gần 15.000ha.** Từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều tỉnh, TP trên cả nước đã bị thiếu hụt nguồn nước sản xuất nông nghiệp. Tình trạng này nguy cơ sẽ còn tiếp diễn, do dòng chảy bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Nam Trung Bộ, vụ Hè Thu 2023, có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn vào giai đoạn tháng 7, 8/2023, với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.000 - 3.500ha, chủ yếu tại các tỉnh Quảng Nam (2.500ha), Phú Yên (500 - 800ha) và Ninh Thuận (100 - 200ha).

- **VOV.vn ngày 16/4: Ninh Thuận chấn chỉnh việc lấn chiếm, sử dụng đất rừng ven biển.** Theo kết luận thanh tra số 735 của UBND tỉnh Ninh Thuận thì trong thời gian dài đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Cụ thể, có 3 khu vực vi phạm lấn chiếm gồm: Khu vực 52 ha và 22 ha liền kề, khu vực bãi Đá Trứng và khu vực dọc 2 bên tuyến đường ven biển (đoạn qua xã Phước Dinh), nhằm sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là chính. Thực tế, tại các khu vực lấn chiếm, sử dụng đất rừng ven biển ở xã Phước Dinh, ngoài nuôi trồng thủy sản còn có trường hợp làm du lịch. Riêng dự án khu du lịch sinh thái Nam Hoa Viên (tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh) chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hiện phía chủ đầu tư dự án vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

- **Tạp chí Tri thức trực tuyến ngày 16/4: Anh Đức thắng trận đầu tiên trong nghiệp HLV.** Nỗ lực của đội chủ nhà Bình Thuận là hai bàn gỡ ở phút 65 và 80 do công của Nguyễn Minh Quang và hậu vệ Nguyễn Văn Thái. Sau khi gỡ được hai bàn, Bình Thuận dồn lên áp đảo nhưng không thể có thêm bàn thắng nào được ghi trên sân vận động tỉnh Ninh Thuận. Chiến thắng 4-2 của Long An giải tỏa nhiều dồn nén của họ sau hai vòng chỉ hòa (Phú Thọ 1-1) và thua (Huế 2-1). HLV Nguyễn Anh Đức cũng phần nào thoải mái hơn khi đội có sự khởi đầu không thuận lợi như mong muốn.

- **Tri thức & Cuộc sống ngày 15/4: Tháp Pô Klong Garai, tuyệt tác huyền bí của người Chăm ở Ninh Thuận.** Trải qua nhiều biến cố lịch sử và sự tàn phá của thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn lưu giữ nguyên vẹn hiện vật và giá trị truyền thống trong văn hóa Chăm. Năm 2016 công trình đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Tháp Pô Klong Garai nằm trên đỉnh đồi Trầu thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Công trình được vua Chế Mân xây từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 để thờ vị vua cùng tên.

- **Vietnamnet.vn ngày 15/4: Những đồi cát Việt Nam đẹp hút hồn du khách.** Phan Thiết, Ninh Thuận hay Quảng Bình là những địa danh có nhiều đồi cát đẹp bao la, hút tầm mắt. Nếu du khách đã đặt chân tới đây, rất khó để có cảm giác chán. Nói đến đồi cát không thể không nhắc tới Ninh Thuận. Nơi đây có ít nhất 3 địa điểm sống ảo là đồi cát Nam Cương, Sơn Hải và Mũi Dinh. Khung cảnh ở các đồi cát nơi đây như trong một bộ phim ở xứ Tây Tạng, những triền cát như dài bất tận, xếp lớp lên nhau. Khi có những đợt gió thổi qua, những triền cát này nối đuôi nhau kiểu rượt đuổi, nhìn xa như những cơn sóng nhấp nhô. Đồi cát Sơn Hải ở Mũi Dinh là một trong những điểm đến ấn tượng. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây yên bình, hoang sơ, ít dấu ấn tác động của bàn tay con người. Mũi Dinh thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, cách Phan Rang khoảng 40km về phía nam. Địa danh này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nơi ít cư dân sinh sống nên còn ít người biết.

- **Kinh tế & Đô thị ngày 15/4: 69 làng nghề nổi tiếng trên cả nước hội tụ về Huế.** 69 làng nghề, cơ sở nghề và hơn 350 Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước sẽ hội tụ về Festival nghề truyền thống Huế 2023. Festival nghề truyền thống Huế 2023 gồm 21 nhóm nghề, với sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Sản phẩm của các nhóm nghề trên có truyền thống lâu đời, đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

- **Truyền hình Quốc hội ngày 14/4: Rà soát kỹ việc giải phóng mặt bằng cho người dân thuộc dự án đường liên vùng Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng.** Thẩm tra dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần tính toán phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, để đảm bảo dự án có tính khả thi. Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng có tổng chiều dài 56,9 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.929, 88 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

- **Giác Ngộ online ngày 14/4: Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các tự viện chuẩn bị trường hạ Phật lịch 2567.** Được biết, năm 2023 Phật giáo Ninh Thuận có 4 trường hạ cho chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đăng ký an cư, trong đó 1 trường hạ dành cho chư Tăng tại chùa Sùng Ân (đường 21/8, P.Phủ Hà, TP.Phan rang -Tháp chàm); 3 trường hạ còn lại dành cho chư

Ni tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm: Chùa Diệu Nghiêm (đường 21/8, P.Phủ hà); chùa Bửu Lâm (đường 21/8, P.Phước Mỹ); tịnh xá Ngọc Ninh (đường Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn). Mục đích chuyến thăm nhằm lắng nghe trụ trì 4 cơ sở tự viện trên báo cáo công tác chuẩn bị các phương tiện sinh hoạt cần thiết trong mùa An cư kiết hạ cho chư Tăng, Ni về cư trú.

- **Vietnamplus.vn, Vietnamnet.vn ngày 14/4: Trình diễn 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO tôn vinh.** Theo đó, từ ngày 21-24/4, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, các nghệ nhân từ Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đắk Lắk sẽ trình diễn 15 di sản đã được UNESCO tôn vinh. Các di sản được giới thiệu tại liên hoan gồm: Nghệ thuật bài chòi Trung bộ; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; Hát xoan ở Phú Thọ; Thực hành then Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật xòe Thái; Nghề làm gốm của người Chăm;...

- **Báo VietnamPlus ngày 13/4: Trình diễn 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO tôn vinh.** Các nghệ nhân từ 13 tỉnh, thành phố sẽ trình diễn, quảng bá 15 di sản đã được UNESCO tôn vinh nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Theo đó, từ ngày 21-24/4, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, các nghệ nhân từ Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đắk Lắk sẽ trình diễn 15 di sản đã được UNESCO tôn vinh.

- **Báo Người Lao động ngày 13/4: Ấn tượng con đường tranh bích họa Ninh Hải.** Một bức bích họa dài 747 m được hơn 78 người yêu hội họa vẽ trên bức tường của một đơn vị ở xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trở thành điểm không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến với vùng đất đầy nắng và gió này. Ngày 12-4, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết đang đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục đối với bức tường tranh bích họa tại huyện Ninh Hải. Bức bích họa được vẽ trên tuyến đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên (DT702), cách TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 12 km về hướng Đông Bắc. Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, nói con đường tranh bích họa này đã góp phần trong chương trình xây dựng huyện Ninh Hải trở thành huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 khi làm đẹp làng quê bừng sáng trong khung cảnh giàu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

- **Tạp chí Thời đại ngày 13/4: Gặp lại thợ bánh mì và người phụ hồ sau 1 năm trúng thưởng trở thành triệu phú nhờ giải khát với Number 1.** Chị T.T.H, chủ nhân của giải triệu phú thứ 6 trong chương trình khuyến mãi hè năm 2022 của Tân Hiệp Phát đến từ huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Có mặt từ sáng sớm tại trụ sở của Tân Hiệp Phát để nhận thưởng, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tươi tắn, chị hồ hởi cho biết. “Tôi phải giấu má chồng để bắt xe vào đây nhận tiền vì sợ má biết lại la tôi vì cho rằng tôi bị lừa. Tôi đi từ 4h sáng, đến công ty mới có hơn 7h. Cầm tiền trong tay tôi mới tin là mình

trúng thưởng thật và nhận tiền thật”. Sau 1 năm kể từ ngày trực tiếp nhận 100 triệu đồng từ công ty Tân Hiệp Phát, chị T.T.H có thêm vốn để mở rộng sản xuất bánh mì, sửa sang lại nhà. “Mỗi ngày tôi cung cấp hàng ngàn ổ bánh mì cho người dân trong vùng”, chị cho biết về công việc hiện tại.

- **Nhà báo và Công luận ngày 13/4: Tập đoàn Stadler (Thụy Sĩ) mong muốn tham gia dự án trùng tu Đường sắt Đà Lạt.** Tháp Chàm - Đà Lạt là tuyến đường sắt răng cưa dài, độc đáo trên thế giới, được khởi công năm 1908, hoàn thành năm 1932. Tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt đi qua TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận và huyện Đơn Dương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dài 83,5 km, dự kiến có 16 ga và trạm khách, bổ sung 2 ga và 2 trạm khách so với tuyến cũ. Đường khổ rộng 1.000 mm, tốc độ thiết kế 30-60 km/h, sử dụng đầu máy diesel và toa xe tải trọng nhẹ.

- **Báo Văn hóa ngày 12/4: Ninh Thuận thanh tra toàn diện các dự án du lịch chậm tiến độ.** Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Ninh Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có 22 dự án du lịch trọng điểm đang triển khai thực hiện. Trong đó có 17 dự án đã giao đất, 5 dự án chưa được giao đất, vướng mắc giải phóng mặt bằng, vướng đất rừng và chậm tiến độ. Trong đó, có một số dự án tuy đã được cấp phép chủ trương đầu tư hơn 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động như: Dự án Khu du lịch (KDL) sinh thái Nam Núi Chúa; Dự án KDL sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đò; Dự án KDL sinh thái Bãi Thùng; Dự án KDL nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa...

- **Vietnamnet.vn, Báo Hải Dương ngày 12/4: Tháp Pô Klong Garai, tuyệt tác huyền bí của người Chăm ở Ninh Thuận.** Trải qua nhiều biến cố lịch sử và sự tàn phá của thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn lưu giữ nguyên vẹn hiện vật và giá trị truyền thống trong văn hóa Chăm. Năm 2016 công trình này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Tháp Pô Klong Garai nằm trên đỉnh đồi Trầu thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Công trình được vua Chế Mân xây từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 để thờ vị vua cùng tên. Trải qua nhiều biến cố lịch sử và sự tàn phá của thời gian, di tích này vẫn lưu giữ nguyên vẹn hiện vật và giá trị truyền thống trong văn hóa Chăm. Năm 1979, tháp được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích Di tích Quốc gia và đến năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Tháp chính cao hơn 20m, được thiết kế nhiều tầng, xung quanh các góc đều được gắn các tượng đá thú hình đuôi rồng, hình lá, hình bò thần, biểu tượng lửa...

- **Báo Thanh niên ngày 12/4: Ninh Thuận: Bắt đối tượng dàn cảnh lừa lấy xe máy của người hành nghề xe ôm.** Cơ quan CSĐT Công an TP.Phân Rang - Tháp Chàm thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Công Duy để điều tra về hành vi lừa đảo. Ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phân Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Công Duy (20 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo. Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phân Rang - Tháp Chàm, ông Nguyễn Hoàng (53 tuổi, trú tại H.Ninh Hải) làm nghề xe ôm, thường đón

khách ở khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Chiều 3.4, ông Hoàng được một người nữ thuê chở từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến chung cư Hacom Galaxy thuộc P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

- Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 11/4: Thưởng thức hơn 350 món ăn ba miền tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2023. “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023” do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 23-4 tại Khu Du lịch Văn Thánh, TP.HCM. Vùng Ninh Thuận, Bình Thuận đầy nắng gió mang đến lễ hội các món ngon chuẩn vị địa phương, có thể kể đến món bánh canh chả cá Phan Thiết, cá đuối sốt trứng, chả giò cá trích, cá đục chiên giòn, bánh xếp ghe khoai cánh tiên, chả mực Ninh Chữ, chả cuốn Phan Rang, cừ nướng, bánh xèo, bánh căn Phan Rang.

- Báo Dân Việt ngày 11/4: Ninh Thuận: Xử nghiêm xe hết hạn đăng kiểm, chở vật liệu quá tải khi thi công cao tốc theo phản ánh của Dân Việt. Chiều 10/4, nguồn tin Dân Việt cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Sở GTVT để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam về việc kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, hết hạn đăng kiểm chở vật liệu thi công dự án đường bộ cao tốc theo phản ánh của Báo điện tử Dân Việt. Cụ thể, nội dung văn bản số 1384/VPUB-KTTH nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với xe chở quá tải, hết hạn đăng kiểm chở vật liệu thi công theo phản ánh của Báo điện tử Dân Việt. UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý cho trước ngày 15/4.

- Báo Thanh tra ngày 11/4: Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định nhờ các lớp đào tạo nghề. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ năm 2010, Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có hơn 45.000 người sau khi học nghề có việc làm tại các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ... với thu nhập ổn định. Từ đó, chất lượng đời sống được nâng cao. Ông Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết, từ nhiều năm nay nhà trường đã mở nhiều lớp đào tạo các nghề phi nông nghiệp như: May công nghiệp, chế biến thủy sản, kỹ thuật xây dựng... cho hàng ngàn lao động.

- Báo Giao thông, An ninh Thủ đô, Công lý, Công an Nhân dân, Mekongasean.vn ngày 11/4: Bộ GTVT "chốt" vị trí, quy mô 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam. Bộ GTVT vừa chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị đưa vào khai thác. Theo đó, trên tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 sẽ xây trạm dừng nghỉ tại Km329+700 tỉnh Thanh Hóa; cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu xây dựng tại Km427+035 tỉnh Nghệ An; cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xây dựng trạm dừng nghỉ tại Km478+200 tỉnh Hà Tĩnh; cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tại Km22+100 tỉnh Khánh Hòa; cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại

Km72+000 tỉnh Ninh Thuận; cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xây dựng hai trạm tại Km144+560 và Km205+092 tỉnh Bình Thuận; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xây dựng tại Km47+500 tỉnh Bình Thuận. Trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc nêu trên được đầu tư theo quy mô trạm dừng nghỉ thông thường với các hạng mục cấp xăng, dầu, nghỉ ngơi dừng xe, ăn, có nơi nghỉ ngơi, vệ sinh cho người tham gia giao thông.

B. UBND TỈNH CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN TỪ BÁO CHÍ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1407/VPUB-KTTH ngày 11/4/2023 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời Báo Thanh tra về cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bị đảo lộn bởi bụi tro từ bã mía, bã bùn của Nhà máy đường của Công ty Đường Biên Hòa - Phan Rang ...

C. PHẢN HỒI THÔNG TIN CỦA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- UBND huyện Ninh Phước có văn bản số 72/UBND-KT ngày 17/4/2023 gửi Báo Thanh tra về việc trả lời đơn của người dân phản ánh liên quan đến Báo Thanh tra Chính phủ.

- UBND huyện Ninh Phước có văn bản số 73/UBND-KT ngày 17/4/2023 trả lời Báo Tuổi trẻ về việc trả lời đơn của người dân phản ánh liên quan đến Báo Tuổi trẻ.

D. MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TẬP TRUNG CÁC CHỦ ĐỀ TUẦN TỚI

1. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023; công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tăng cường tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 của các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, công trình, dự án trọng điểm, đột phá của tỉnh như: Sân bay lưỡng dụng Thành Sơn, Trung tâm điện lực LNG Cà Ná, đường giao thông kết nối Quốc lộ 1A và đường nối cao tốc Bắc - Nam, Dự án Môi trường bền vững thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các công trình, dự án quan trọng khác.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đậm nét các sự kiện, hoạt động chào mừng 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4); 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Trong đó, tập trung nêu bật những thành tựu qua 31 năm xây dựng, đổi mới và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại của tỉnh.

4. Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Đây mạnh tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

5. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023);

6. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền kết quả thực hiện NQTW 4 khoá XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành.

7. Tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 4/2023: 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Trái đất (22/4), 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023) và các sự kiện quan trọng khác./.

Nơi nhận:

- Bí thư và Phó Bí thư TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, địa phương;
- Các cơ quan Báo chí TW+ĐP trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: LĐ Sở, VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ